

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่ากว่า 1 สัปดาห์ หลังเฟดไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแรง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แต่ละระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 35.021 หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมเมื่อวานนี้ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่ตลาดคาดการณ์ไว้

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.00 และแนวรับที่ 35.20

*ดอลลาร์เคลื่อนไหวตัวใกล้จุดต่ำสุดรอบ 1 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังเฟดไม่ส่งสัญญาณว่า จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ เหมือนอย่างที่นักลงทุนบางส่วนเคยคาดการณ์ไว้

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดัน หลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหมายในวันพุธ แต่เฟดยังคงคาดการณ์ตามเดิมว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 3 ครั้ง ในปี 60 แทนที่จะปรับขึ้น 4 ครั้ง เหมือนอย่างที่นักลงทุนบางส่วนคาดไว้

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) กล่าวเมื่อวานนี้ว่า เฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้เงินเฟ้อของสหรัฐอยู่เหนือเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า เฟดตั้งใจที่จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ ในการปรับลดตัวเลขการว่างงานลง

*ความเห็นดังกล่าวของนางเยลเลน สร้างความประหลาดใจอย่างมาก หลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

*ยูโรรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ ขณะที่เอ็กซ์ทิโพลล์คาดว่า นายกรัฐมนตรี มาร์ค รัทเทอ ของเนเธอร์แลนด์ จะมีคะแนนนำเหนือนายเกิร์ท ไวลด์เดอร์ส คู่แข่งจากฝ่ายขวาจัดเป็นอย่างมาก

*นายไวล์เดอร์สมีนโยบายต่อต้านอิสลามและต่อต้านสหภาพยุโรป(อียู) ดังนั้นเอ็กซ์ทิโพลล์จึงช่วยลดความกังวลที่ว่า เนเธอร์แลนด์อาจจะถอนตัวออกจากอียูในอนาคต

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.47 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.92 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.18 พันล้านบาท

*09.31 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.094/107 จาก 35.211 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.625/656 จาก 37.497 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.37/40 จาก 113.35 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0723/26 จาก 1.0732 เมื่อวาน

"เรื่องที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวาน ตลาดรับไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่พอคอมเมนต์จากเฟดออกมาในโทนที่อ่อนกว่าที่ตลาดคาดหวัง ดอลลาร์ก็เลยถอยลงมา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้